

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ ๑๗๖



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอิษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐



มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้บริหารส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการประชุมดังกล่าว มีข้อสั่งการสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงได้แจ้งให้หน่วยงาน
ในสังกัดและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ โดยได้นำ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายภายใน (Intranet) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่
<http://moinet> และทาง Internet ที่ www.moi.go.th เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา เดรัตน์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน ส่วนนโยบายและแผนรวม

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๔๖๘ , ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๔๕ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเป็นเรื่องที่อยู่ในใจ ในสายเลือดของผม อยู่แล้วที่จะต้องทำให้เกิดความเป็นธรรม ขอยืนยันว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในนี้มาด้วยความภาคภูมิใจ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและอย่าได้ถือเอาตำแหน่งหน้าที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิต ให้ดูปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นแบบอย่าง ท่านครองตัวครองตนอย่างมั่นคง ไม่แปรเปลี่ยนตามภาวะทางการเมือง กล่าวได้ว่าผมยังปีนนัดเดียวได้นกสองตัว ข้อแรกผมเอาระบบของคุณธรรม ระบบความรู้ความสามารถ ระบบความดีงามกลับมาสู่กระทรวงมหาดไทย ข้อที่สองการสร้างตำนานของตระกูลสุวรรณรัฐ คือ การประกอบคุณงามความดีทำให้ตระกูลของท่านสามารถนำมาเขียนเป็นตำนานได้ มีสุภาชิตจินบทหนึ่งเขียนไว้ว่า พื้นฐานแรกที่จะต้องมียกคือความรู้ความสามารถซึ่งถือว่ายังไม่พอ ยังมีเรื่องที่สอง คือ วาสนาบารมี และต้องมีเรื่องที่สาม คือ สวรรค์กำหนดด้วย</p> <p>ขอให้ท่านแบ่งชีวิตเป็นสองส่วน คือ ให้นำหน้าที่การทำงานร้อยละ ๕๐ และความสุสุขส่วนตัว เช่น เรื่องครอบครัวให้ร้อยละ ๕๐ หากเอาชีวิตไปผูกกับงานว่าชีวิตเราจะมีความสุขความสำเร็จก็ต่อเมื่อต้องเป็นรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวง เป็นอธิบดี ชีวิตก็จะเหนื่อยและไม่มี</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ความสุข ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและขอให้มั่นใจว่าผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงจะพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทุกท่านด้วยละเอียดความรอบคอบ</p>	
<p>๒. ขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย</p>	<p>- ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ปฏิบัติงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย จนมีผลการดำเนินงานเป็นที่พึงพอใจของนายกรัฐมนตรีและของประชาชน แต่ในเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน เราไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และขอขอบคุณที่ทำให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยก้าวเดินได้อย่างเต็มภาคภูมิ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๓. การจัดงาน OTOP ทั่วไทย รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔</p>	<p>- ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดงาน OTOP ทั่วไทย รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงแม้จะมีเวลาเตรียมการน้อย ก็จัดได้เป็นอย่างดีเป็นที่ประทับใจของนายกรัฐมนตรีและประชาชน ขอให้เตรียมการจัดงานจำหน่ายสินค้า OTOP ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ไว้ให้พร้อมด้วย</p>	<p>- กรมการพัฒนาชุมชน - จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์)</u> ขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย</p>	<p>- ขอขอบคุณข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้ช่วยกันปฏิบัติงานฝ่าวิกฤตต่างๆ ในปีที่ผ่านมา และในปีใหม่นี้ขอبارมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ จงดลบันดาลให้ท่านประสบความสำเร็จความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรี</u> <u>ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายฐานิสร์ เทียนทอง)</u></p> <p>๑. ขอบคุณข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ให้การช่วยเหลือ ประชาชน ที่ประสบอุทกภัย</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจสำคัญในการแก้ไขปัญหา เยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตลอดระยะเวลา ๖ เดือนที่ผ่านมา รัฐมนตรีรู้สึกขอบคุณที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) และได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตมหาอุทกภัยที่ผ่านมา พวกเราทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ทำให้การดูแลพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท้วถึง และเป็นธรรม จึงขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๒. การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕</p>	<p>- ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดรณรงค์ ๗ วันขับขีปลอดภัย ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ โดยกำหนดเป้าหมายลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เป็นศูนย์ ซึ่งเป็นภารกิจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้อุบัติเหตุทางถนนลดลงให้จงได้</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p>
<p>● <u>ข้อราชการของ</u> <u>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)</u></p> <p>๑. การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ ๒๕๕๕</p>	<p>- รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ได้เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการพร้อมกันในทุกจังหวัดแล้ว โดยรัฐบาล</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ได้กำหนดเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ ให้เป็นศูนย์ จึงขอให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม ๕ มาตรการที่กระทรวงได้สั่งการไปแล้ว ในส่วนของศูนย์อำนวยการ ฯ จะประสานการดำเนินการกับทุกจังหวัดอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ขอให้ดูแลและซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อย และเข้มงวด กวดขัน ในเรื่องการตั้งจุดตรวจกรณีดื่มสุราขณะขับขี่รถยนต์ด้วย</p>	
<p>๒. การจัดงานจำหน่ายสินค้า OTOP ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕</p>	<p>- ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานการดำเนินงานกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ฯ ในพระราชูปถัมภ์ จัดงานจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา โดยกำหนดจัดงานในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ที่รัฐบาลตั้งใจจะถวายเป็นการปฏิบัติบูชา จึงขอให้กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมการจัดงานไว้ให้พร้อม</p> <p>นอกจากนี้ขอชื่นชมและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนรับทราบ และตระหนักอยู่ในใจของเราทุกคนถึงความสุขที่ได้ทำงานให้สังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรมการพัฒนาชุมชน - จังหวัดทุกจังหวัด
<p>๓. การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด</p>	<p>- ตามที่ได้มีโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่หลายจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ทราบว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขมากที่สุดคือการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ซึ่งถือนโยบายสำคัญ ๑ ใน ๑๒ นโยบายของรัฐบาล</p> <p>ในเรื่องนี้ขอให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเข้มข้นตลอดทั้งปี ๒๕๕๕ หากพบว่ามี ความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ต้องว่ากันตามกติกา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดทุกจังหวัด - ศพส.มท. - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ขอให้ทราบว่าการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใช้ระบบการประเมินผล ๓๖๐ องศา ซึ่งหมายความว่า ทาง ปปส. และ กระทรวง มีระบบการชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมสามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ ว่าก่อนที่ท่านจะมารับตำแหน่งจนถึงวันที่ทำการประเมินผล มีการแพร่ระบาดของป้องกัน การบำบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่มากขึ้นหรือน้อยลงเป็นไปในทิศทางใด การวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการในระยะ ๓ เดือนนี้ จะเห็นผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ว่าเป็นอย่างไร จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทุกท่านถือเป็นเรื่องสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังด้วย</p>	
<p>๔. ขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย</p>	<p>- ขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในจังหวัดต่างๆ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งจริงจัง และเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้มีโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ขอชมเชยการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าภาคภูมิใจ โดยรัฐบาลได้ชื่นชมการเยียวยา พื้นฟูพื้นที่จังหวัดว่าดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เป็นตัวอย่างที่ดีและทำให้เกิดการประสานการดำเนินงานไปยังหลายจังหวัดที่อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครสวรรค์ให้เร่งสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังยาวนาน จนบัดนี้น้ำลดลงเกือบหมดสิ้นแล้ว รวมทั้งปัญหาขยะจำนวนมากในเขตกรุงเทพมหานครก็ลดลงอย่างมาก</p> <p>ถึงแม้ว่าการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนจะไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ ไม่เข้าตาสื่อมวลชน แต่ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ทราบดีว่าเราทำงานแบบปิดทองหลังพระมาตลอด ในนามกระทรวงมหาดไทย จึงขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด และทีมงานของจังหวัดต่างๆ ที่ได้ช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ประชาชนที่ประสบอุทกภัย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ขอเน้นย้ำเรื่องการใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขอให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัย วางแผนการใช้จ่ายเงินด้วยความรอบคอบ โดยยึดระเบียบ แบบแผนโดยเคร่งครัด เนื่องจากจะมีหลายหน่วยงาน ติดตามการใช้จ่ายเงินอย่างใกล้ชิด เช่น สดง. ปปช. และ ฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา จึงขอให้ ทุกจังหวัดใช้ความระมัดระวังเป็นที่สุด</p>	
<p>๕. โครงการปลูกต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา “๑ หมู่บ้าน ๑ ชุมชน ๘๐ ต้น ๘๐ พรรษา”</p>	<p>- ใน การ ประชุม คณะ รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ประธาน กรรมการเพื่อความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กพย.) ดำเนินการ รณรงค์ปลูกป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่รุนแรงเกิดขึ้นอีก</p> <p>กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำโครงการ ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา “๑ หมู่บ้าน ๑ ชุมชน ๘๐ ต้น ๘๐ พรรษา” เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน สร้างความรักสามัคคี ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในหมู่บ้าน/ชุมชน และเป็นการฟื้นฟูความแห้งแล้ง เนื่องจากต้นไม้ที่แห้งตาย ไปอย่างมากมายในมหาภัยพิบัติครั้งนี้ด้วย สำหรับ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔